

Bệnh viện Phụ sản Trung ương: Điều trị thành công cho bệnh nhân ung thư buồng trứng

15:44 31/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, vừa qua bệnh viện đã điều trị thành công cho một trường hợp hy hữu mắc ung thư buồng trứng khi đang mang thai.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng khoa, Khoa Phụ ung thư cho biết: Bệnh nhân được chẩn đoán có khối u buồng trứng nghi ngờ là ung thư buồng trứng khi đang mang thai ở tháng thứ 5. Bệnh nhân là chị Nguyễn Trần Khánh Linh (18 tuổi đến từ Nghệ An) mang thai lần 2, trước đó từng mổ đẻ một lần.



Bác sĩ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng khoa, Khoa Phụ ung thư chia sẻ về trường hợp của bệnh nhân

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn đa chuyên khoa và xin ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo bệnh viện về trường hợp đặc biệt này. Điều khó khăn nhất trong quá trình điều trị đó là bệnh nhân đang trong quá trình mang thai, vì vậy quá trình điều trị hết sức phức tạp. Các bác sĩ vừa phải lên phác đồ điều trị triệt căn khối u, vừa phải đảm bảo sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

Nhờ sự phối hợp đa chuyên khoa như: Chuyên khoa phụ sản, sơ sinh, Phụ ung thư..., các chuyên gia, bác sĩ đã đưa ra phác đồ điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân. Các trường hợp bệnh nhân trên, các bác sĩ đã kết hợp điều trị phối hợp 2 phương pháp bao gồm: Phẫu thuật cắt toàn bộ khối ung thư buồng trứng sau đó điều trị hóa chất với phác đồ phù hợp để không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân 3 ngày, có kết quả sinh thiết kết luận ung thư buồng trứng ở giai đoạn 1C, các bác sĩ đã rất khẩn trương tiến hành phẫu thuật cắt loại bỏ khối ung thư.

Chia sẻ về quá trình điều trị hóa chất bác sĩ Nguyễn Văn Thắng cho biết, bệnh nhân đáp ứng thuốc khá tốt và kết quả điều trị rất khả quan. Thai nhi phát triển khỏe mạnh bình thường. Cùng sự cố gắng, kiên trì của người bệnh và sự tận tâm từ các bác sĩ, khi thai nhi được hơn 38 tuần tuổi, các bác sĩ đã tiến hành mổ bắt thai được một bé trai cân nặng 3,2kg khỏe mạnh.



Bác sĩ Nguyễn Văn Thắng thăm, khám cho bệnh nhân

Chị Nguyễn Trần Khánh Linh cho biết, chị phát hiện bệnh khi đi khám thai định kỳ tại bệnh viện tuyến dưới, khi ấy thai nhi được 5 tháng tuổi. trong quá trình siêu âm và làm các xét nghiệm, chị được chẩn đoán có khối u buồng trứng. Sau đó chị được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, kết quả sinh thiết là ung thư buồng trứng. Tôi rất bất ngờ và lo lắng khi biết mình mắc ung thư buồng trứng khi đang mang thai. Trong quá trình mang thai tôi hoàn toàn không có triệu chứng gì,

chỉ tình cờ phát hiện khi đi khám thai”. Khi biết mình mắc ung thư, chị rất suy sụp và đã từng nghĩ đến điều tiêu cực. Nhưng vì con chị đã cố gắng chiến đấu với căn bệnh này. Nhờ vào nghị lực của chính bản thân kết hợp với niềm tin tuyệt đối vào các bác sĩ, được sự quan tâm, động viên, chia sẻ từ gia đình người thân và đội ngũ chuyên gia y tế, chị đã giữ được tâm lý ổn định trong suốt quá trình điều trị. Cuối cùng, niềm hạnh phúc vô bờ bến đã đến với chị Linh và gia đình, một bé trai cân nặng 3.2kg được hạ sinh an toàn và khỏe mạnh.

Qua trường hợp bệnh nhân trên, bác sĩ Nguyễn Văn Thắng chia sẻ “Tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ cần khám sức khỏe định kỳ”. Bởi khi mang thai, cơ thể người mẹ sẽ có nhiều thay đổi dẫn đến nhiều người nghĩ rằng đó chỉ là những thay đổi do mang thai, do đó, việc phát hiện ung thư gặp nhiều khó khăn và thường ở giai đoạn muộn.

Đối với bệnh nhân phát hiện ung thư trong giai đoạn thai kỳ, điều cần nhất là người mẹ phải giữ được tâm thế tốt, lắng nghe lời khuyên và phối hợp cùng các bác sĩ chuyên khoa. Tùy từng giai đoạn bệnh sẽ có phác đồ điều trị phù hợp. Hiện nay, việc điều trị ung thư trong giai đoạn thai kỳ là khả thi, và khả năng giữ tính mạng cho cả mẹ và con luôn cao. Tuy nhiên cần được tiến hành hết sức thận trọng. Bác sĩ Nguyễn Văn Thắng cho biết thêm.

Sen Hoàng

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/benh-vien-phu-san-trung-uong-dieu-tri-thanh-cong-cho-benh-nhan-ung-thu-buong-trung>